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Mwandamizi wa Shule ya Upili ya Lakeside Anatoka Kuwa Mtetezi wa Kanuni ya Mavazi hadi 
kuwa Mshauri wa Jimbo 

 
 
Wakati Baraza la Ushauri la Wanafunzi wa Jimbo la 2024-2025 litakapofanyika kwa mara ya kwanza 
mnamo Novemba, Mwandamizi wa Shule ya Upili ya Lakeside, Anna Katz atakuwa miongoni mwa sauti 
zinazounda mustakabali wa elimu huko Georgia. Akichaguliwa kuwa mmoja wa wanafunzi 74 pekee 
jimboni kote na Msimamizi wa Shule ya Jimbo Richard Woods, Anna atawakilisha sio shule yake tu bali pia 
Wilaya nzima ya Shule ya Kaunti ya DeKalb (DCSD) katika baraza hilo mwaka huu. 
 
“Nilifurahi sana,” Anna alikumbuka alipopata habari kuhusu uteuzi kwake. “Nilianza kufikiria mara moja 
mambo ambayo nilitaka kuzungumzia kwenye mikutano.” 
 
Shauku ya Anna ya utetezi ilikita wakati wa mwaka wake wa pili alipotoa maoni kuhusu sera ya kanuni ya 
mavazi ya DCSD. Kwa kutambua kwamba sheria zilizopo haziakisi kanuni za kisasa za jamii, alizungumza—
hatua ambayo ilikuwa muhimu katika wilaya kurekebisha sera hiyo ili kuheshimu vyema ubinafsi wa 
wanafunzi huku ikizingatia ustawi. 
 
“Uzoefu huo ulinifanya kutambua jinsi inavyofaa kuwa na uwezo wa kuwafikia watoa maamuzi,” Anna 
alisema. “Ni rahisi sana kutetea mabadiliko wakati unaweza kuwasiliana moja kwa moja na wale 
wanaosimamia. Kujiunga na Baraza la Ushauri la Wanafunzi kulionekana kuwa fursa nzuri ya kuwakilisha 
sauti za wanafunzi katika kiwango cha serikali.” 
 
Msimamizi Woods alionyesha shauku kwa wanachama hao wapya wa baraza. 
 
“Viongozi hawa wadogo wanawakilisha mustakabali wa Georgia, na sauti zao ni muhimu tunapoendelea 
kuunda mwelekeo wa elimu katika jimbo letu,” Msimamizi Woods alisema. “Ninatarajia kusikia maoni, 
maarifa na mitazamo yao tunapofanya kazi pamoja ili kuhakikisha kila mwanafunzi anapata fursa ya 
kufanikiwa.” 
 
Baraza la Ushauri la Wanafunzi wa Jimbo, lililoundwa na Idara ya Elimu ya Georgia, hushirikisha wanafunzi 
katika utungaji wa sera. Baraza huhakikisha sera za elimu zinaonyesha uzoefu wao kwa kuwaunganisha 
wanafunzi wa aina mbalimbali kote nchini. Wanachama huchaguliwa kwa ajili ya uongozi wao, huduma 
ya jamii, na mafanikio ya kielimu. 
 
Baraza linatumika kama kiungo muhimu kati ya wanafunzi na maafisa wa elimu wa serikali. Mwaka mzima, 
wanachama hutoa maarifa kuhusu sera za serikali, kujadili masuala muhimu ya kielimu, kuwakilisha shule 
zao na kushiriki katika miradi ya huduma za jamii kote Georgia. 
 
Akiwa mwakilishi wa pekee kutoka DCSD na mmoja wa wachache kutoka metro Atlanta, Anna anafahamu 
vyema idadi ya wanafunzi mbalimbali anaowawakilisha na amejitolea kukuza mitazamo mbalimbali. 
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“Mimi ni mwanafunzi wa kike na Myahudi, kwa hivyo naweza kushiriki uzoefu huo,” alisema. “Lakini 
ninatambua kuwa sielewi kabisa uzoefu wa wanafunzi wa Kihispania, Weusi, au wa kiume. Mambo haya 
hunipa changamoto kusikiliza kwa makini na kutanguliza hoja zao wakati wa mikutano yetu.” 
 
Mojawapo ya masuala muhimu ambayo Anna anapanga kuzungumzia ni ukosefu wa usawa wa kinidhamu 
shuleni. Kama mwanafunzi aliyejisajili mara mbili katika Georgia Tech, anaangazia zaidi mada hii kupitia 
mradi wa darasa wa sera za umma unaoangazia tofauti za nidhamu shuleni katika Shule za Umma za 
Atlanta. Akishirikiana na mwanachama wa bodi ya shule, anachunguza jinsi wanafunzi Weusi 
wanavyoadhibiwa kwa viwango vya juu zaidi ikilinganishwa na wenzao Weupe. 
 
“Jambo la kwanza ambalo nataka kufanyia kazi baraza ni jinsi ya kupunguza tofauti hizo za nidhamu na 
kuhakikisha wanafunzi wote wako shuleni,”Anna alisema. “Na kukabiliana na viwango vya wanafunzi 
kuacha shule kutokana na nidhamu ya shule.” 
 
Zaidi ya juhudi zake za utetezi, Anna ni kiongozi mahiri ndani ya jumuiya ya shule yake. Anatumika kama 
rais wa Umoja wa Wanafunzi wa Kiyahudi na rais mwenza wa timu ya Mitihani ya Mock. Akiwa na 
matamanio ya kuwa wakili wa haki za kiraia, anaona jukumu lake katika baraza kama hatua kuelekea 
kuleta mabadiliko zaidi katika jamii. 
 
“Ninatazamia kuwawakilisha wanafunzi wote wa DeKalb,” alisema. “Natumai kututetea haki na kuleta 
mabadiliko chanya ambayo yatafaidi kila mtu.” 
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